



**บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้
ระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กับ**

**มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และ วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์**

บันทึกความเข้าใจนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม MDES ชั้น ๔ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๒ ระหว่าง

“กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” โดย นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

“มหาวิทยาลัยนครพนม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ ตำแหน่ง รองอธิการบดี รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๐๓ หมู่ ๓ ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐

“มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี” โดย รองศาสตราจารย์ ประสงค์ ฐิติธนานนท์ ตำแหน่ง คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๒ ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

“มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณทกานต์ ดวงรัตน์ ตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๑๐/๑-๔ ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

“วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น” โดย นางนงเยาว์ กัลยาธิกษณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑/๑ ถนนหลังเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

“วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์” โดย นางสาวนารีรัตน์ ทวีทรัพย์ประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๔๕/๑๕๑ ซอยแจ้งวัฒนะ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และ วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ได้ตกลงร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ การนำหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละสถาบัน และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

๑. หลักการและเหตุผล

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและการลดปัญหาช่องว่างทางสังคมในยุคดิจิทัลจึงได้มีการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ซึ่งเป็นการออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถใช้ได้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนปกติ คนพิการ และผู้สูงอายุ ซึ่งมุ่งหวังให้คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการของหน่วยงานภาครัฐได้สะดวกขึ้น และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ ช่วยเพิ่มความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ให้มีมากขึ้น สอดคล้องตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๕๙